

ก.ค.ศ.

อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (20 มิ.ย.61)

● นำเสนอเมื่อ 29 มิ.ย. 2561

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน ๒๗ ราย ได้แก่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน ๓ ราย ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๑๔ ราย รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย และครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๙ ราย

[ดาวน์โหลดไฟล์แนบ](#)

ที่มา [สำนักงาน ก.ค.ศ. วันที่ 28 มิถุนายน 2561](#)

ครูบ้านนอก.คอม ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ครับ

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับ วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ได้มีมติ อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน ๒๗ ราย ได้แก่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน ๓ ราย ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๑๔ ราย รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย และครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๙ ราย ดังนี้

หลักเกณฑ์ฯ ๖ ๑๗/๒๕๕๒ เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน ๓ ราย ดังนี้

๑. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย ได้แก่ นายรัชชัย อมรปิติโชติ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ (ผลงานวิชาการ คือ ๑. รายงานการสร้างและพัฒนาชุดฝึกทักษะการใช้ไมโครมิเตอร์ ๒. เอกสารประกอบการเรียนวิชางานเครื่องยนต์ดีเซล รหัสวิชา ๒๑๐๑ - ๒๐๐๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ (หน่วยที่ ๑ - ๑๐) (หน่วยที่ ๑๑ - ๑๗) พร้อมเอกสารประกอบ)

๒. เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย ได้แก่ นางรชนีกร มัคคสมัน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร (ผลงานวิชาการ คือ ๑. รูปแบบการบริหารจัดการการศึกษาเพื่อสร้างเสริมทักษะวิชาชีพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมเอกสารประกอบ ๒. รายงานการประเมินโครงการความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับมูลนิธิกลุ่มอ็ูซู ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร)

๓. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย ได้แก่ ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย (ผลงานวิชาการ คือ ๑. การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดยการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นที่มีผลต่อการยกระดับคุณภาพสถานศึกษา : กรณีศึกษา วิทยาลัยการอาชีพแกลง ๒. รายงานวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพและแนวทางการส่งเสริมการเพิ่มปริมาณผู้เรียนของวิทยาลัยการอาชีพแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง)

หลักเกณฑ์ฯ ๖ ๑๗/๒๕๕๖ เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน ๒๔ ราย ดังนี้

๑. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๘ ราย ได้แก่

๑) นายรังสรรค์ ไพฑูรย์ โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินตาคักดิ์ จังหวัดกำแพงเพชร สพม. เขต ๔๑ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลชนะเลิศกีฬาฟุตบอล การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕ “เมื่อมะขามหวานเกมส์” ปี ๒๕๕๗ ๒. รางวัลชนะเลิศกีฬาฟุตบอลหญิง การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๐ ปี ๒๕๕๗ ๓. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง กิจกรรมพัฒนากีฬาฟุตบอลหญิง โดยใช้เทคนิคการเข้าทำประตู)

๒) นายสิทธิราช ชื่นชม โรงเรียนบ้านโนนกง สพป.อำนาจเจริญ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับประถมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๖ ๒. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรม ๓. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ครูสุคดี” ประจำปี ๒๕๕๘ การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้การเรียนรู้แบบ CREATIVE MODEL)